



ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จึงประกาศรายชื่อข้าราชการข้าราชการผู้มี ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวรักษ์ บุญพา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รัการราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับการประเมิน
๑	นายสมชาย นาคทุ่งเตา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๒	นายเศรษฐพร रामรงค์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดีมาก
๓	นายเสกสรรค์ วิทย์ปรีชากุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๔	นางสิรานิย์ ประเสริฐยศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๕	นายวิโรจน์ ทองฉิม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ดีมาก
๖	นางสายใจ ศิลปพรหมมาศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๗	นางสาวนฤดี ศิริรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๘	นางสาวสุภิญญา นามนวล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๙	นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีมาก
๑๐	นายวีระพงษ์ อรุณเมฆ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ดีมาก
๑๑	นางนิตยา อรัญภาค	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดีมาก
๑๒	นางภิญญา หมั่นศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๓	นางนิภาพร ทองเที่ยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๔	นางวิชชุลดา สุวรรณมณฑ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีมาก
๑๕	นายสันติ จินะสอน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีมาก
๑๖	นางสาวสุปิยนิത്യ ชโยหาร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดีมาก
๑๗	นางชนิษฐา แซ่เล่า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๘	นางสาววินัสรินทร์ เกลี้ยงคลัง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๙	นายเอกชัย บุญเพ็ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๐	นายอนุวัฒน์ หนูคง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๑	นางสาวสุรีพร ไชยจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๒	นางยุภา คงประพันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ดี
๒๓	นางสาวพรราวพัชชา เสลิตัง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดี
๒๔	นางสาวสุลักษณ์ จิตรามาส	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดี
๒๕	นางสาวกัธณา แทนนิล	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	ดี
๒๖	นางสาวแก้วกาญจน์ บัวมาก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๒๗	นายสรรเพชร พักแพ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ดี
๒๘	นางจันทร์ทิพย์ พุทธิศาวงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๒๙	นางนภาพันท์ เทนจัตูรัส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ดี
๓๐	นางปานกมล ชินธเนศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดี
๓๑	นายณัฐภรณ์ มาฆทาน	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	ดี

๓๒	นายมีเดช บุญอินทร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)	ดี
๓๓	นางคมคาย นาคทุ่งเตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๓๔	นายขจรเกียรติ ยิ่งสกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ดี
๓๕	นายพนัส อรัญภาค	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดี
๓๖	นางสาวช่อผกา นาคกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดี
๓๗	นางเบญจวรรณ ชูเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดี
๓๘	นางสาวอัมธิกา บุญมาก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๓๙	นางสาวกิตติยา พัฒนะ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดี
๔๐	นางสาวสนธยา พักแพ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดี
๔๑	นางสาวพิรุชญ์ญาณ์ พัฒนประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๔๒	นางสาวสุภารัตน์ ยืนยง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดี
๔๓	นางนิตยา เชื้อพุทธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๔๔	นางสาวเบญจมาศ คุ่มเสถียร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๔๕	นางสาวนිරนุช ประเสริฐ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดี
๔๖	นางจิตนภา พวงมณี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดี
๔๗	นายกัมปนาท มีชู	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดี
๔๘	นายชานนท์ เหมทานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๔๙	นางสาวสมหญิง ทองวุ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดี
๕๐	นางสาวเสาวรส คงเหลือ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดี
๕๑	นางสาวนฤมล ช่วยสถิตย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดี
๕๒	นางสาววิไลภรณ์ จินศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	ดี
๕๓	นางสาวปานจรรย์ อติชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดี
๕๔	นางกนกอร ฌ เจริญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ดี
๕๕	นางสาวเพ็ญภา นวลเศษ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดี